
จากหนังสือพิมพ์

ข่าวธุรกิจ

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2543

สร้างศูนย์ภาษาร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง

และวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เป็นจริง ล่าสุดจีนส่งทีมสำรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน วันชัย สิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และรักษาการแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวว่าใน 10-27 สิงหาคมนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประเทศ และออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน มาสำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการที่รัฐมนตรีว่าการ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้ามาเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2542 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการฉบับหน้ามาเป็นลำดับ

ทีมงานเข้าศึกษาและสำรวจในครั้งหน้าที่จะทำการก่อสร้างศูนย์ภาษาจีนสำเร็จ มหาวิทยาลัยมีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามา และจะให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ไทยและชาติอื่นๆได้ศึกษา

และรู้จักประเทศจีนให้มากขึ้น”

Mr.Chen Kaimei หัวหน้าคณะสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์และวัฒนธรรมจีน ได้กล่าวว่า การเข้ามาศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ได้กำหนดขอบข่ายของการศึกษาข้อมูลอยู่ 5 ประเด็นคือ 1.ด้านสถาปัตยกรรม โดยจะศึกษาถึงการเลือกบริเวณพื้นที่โครงการ การสำรวจสภาพการใช้งานและการให้บริการวัสดุ ก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการโดยใช้วัสดุ ก่อสร้างในท้องถิ่นให้มากที่สุดเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง และทำการสำรวจวัสดุที่จำเป็นในกร ก่อสร้างสวน เช่นวัสดุที่ใช้สำหรับต้นไม้และหินต่างๆ นอกจากนี้ยังทำความเข้าใจกับสภาพท้องถิ่นและ ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ โดยการออกแบบอาคารให้ คงลักษณะและวัฒนธรรมจีนแต่ไม่ขัดกับสภาพ สังคมและวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 2 งานด้านวิศวกรรม โครงการโดยจะสำรวจ สภาพแผ่นดินไหวในเขต ท้องถิ่น และข้อกำหนด ในการออกแบบอาคาร เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว ดำรงสภาพลม แรงแดด ลม สภาพน้ำ สภาพได้ ผิวดิน การปรับปรุงดิน และการสำรวจคุณสมบัติ ทางกายภาพทาง

กลศาสตร์ของวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย แหล่งวัสดุอุปกรณ์โลหะ ประเด็นที่ 3 งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยทำการสำรวจสภาพภูมิศาสตร์ โดยรอบพื้นที่โครงการรวมถึงการขนส่งก่อสร้าง กระแสไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และรูปแบบและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไป

ประเด็นที่ 4 ระบบการส่งจ่ายน้ำและบำบัดน้ำเสีย โดยจะรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ระดับของท่อและการวางท่อระบายน้ำเสีย น้ำฝนและความกดของท่อส่งน้ำ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำท่วม สูงสุดในรอบห้าสิบปี

“สำหรับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องงบประมาณการก่อสร้าง โดยคณะสำรวจจะต้องการศึกษา ถึงค่าใช้จ่ายงานรายวันของคนในท้องถิ่น อัตราค่าเช่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นหรือวัสดุที่ต้องซื้อจากประเทศจีน ตลอดจนสำรวจหาบริษัทที่จะ รับเหมาก่อสร้างด้วย” นายเงินกล่าว.



▲ ดร.วันชัย สิริชนะ รักษาการอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อหารือสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน